
การเดินทางของ "น้ําประปา" 
  

โดย ผูจัดการรายวัน 30 สิงหาคม 2548 
 
  

 
  

ถังตกตะกอนตั้งเรียงรายในเนื้อที่กวา 700 ไรของโรงงานผลิตน้ําประปา 
         
 
        ในวันหนึ่ง เคยลองนับไหมวาคนเราเปดกอกน้ําวันละกี่คร้ัง ? 
     สําหรับบางคน อาจนับไดเกือบรอยครั้งในชีวิตประจําวัน…   
      
       นี่คือวิถีซึ่งคนเมืองคุนชิน…จนอาจลืมไปวากวา "น้ําประปา" จะไหลจากกอกใหไดดื่มกินนั้นไมใชไดมางายๆ 
ราชการตองจัดหาน้ําดิบ ตองสงน้ําเดินทางผานคลองที่สรางขึ้นเปนการเฉพาะนับสิบนับรอยกิโลเมตรจากสําแลถึง
โรงงานบางเขน จากแมกลองถึงโรงงานมหาสวัสดิ์ ผานการวางแผนจากวิศวกร ผานการปรับคุณภาพหลายขั้น ผาน
มือนักวิทยาศาสตรหลายคน  
        
       และถึงที่สุด…ผานความเอื้ออาทรของธรรมชาติซึ่งมอบน้ําจํานวนมหาศาลในฤดูฝน   
 
 

 
   
  
          
       เร่ืองของกิจการประปาสยามจะพบวารัชกาลที่ 5 ทรงวางระบบไวนานมาแลว โดยเฉพาะเขตพระนคร เกดิจากที่
ทรงหวงใยสุขภาพราษฎรที่บางครั้งใชน้ําไมสะอาดถูกสุขลักษณะจากคลองธรรมชาติ ซึ่งอาจกอโรคระบาดและ
ปญหาตอเนื่องตามมามากมาย อีกปจจัยหนึ่งก็คือจํานวนประชากรกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.2452 มีถึง 300,000 คน ทรง
คาดวาอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีก การหาน้ํามารองรับจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งในพระราชดําริ 



    โรงสูบน้ําดิบสําแลที่ยังทํางานจนถึงปจจุบันก็ถูกกอตั้งในชวงที่สยามวางระบบประปานี้เอง ขอมูลจากการ
ประปานครหลวงกลาวถึงความพยายามจัดหาน้ํายุคนั้นวา 
    " ชาวฝรั่งเศสที่ปรึกษาสมัยนั้นเห็นวา ควรสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดสําแล จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
หางจากกรุงเทพฯ 41 กิโลเมตร ไกลจากปากอาวไทย 90 กิโลเมตร น้ําทะเล (น้ําเค็ม) หนุนไมถึงทุกฤดูกาล.." 
        
       กอนจะมีการขุดทางน้ําจากวัดสําแลไปยังคลองบางหลวงและเชียงราก ซึ่งทําหนาที่ " คลองขัง " เก็บน้ําดิบ จาก
คลองขัง ยังมีการขุดทางน้ําใน พ.ศ. 2456 เพื่อสงน้ําเขาสูโรงงานผลิตน้ําประปาแหงแรก (สามเสน)  
 
 

 
   

ถังตกตะกอนดานบนสามารถเดินเขาไปสังเกตการทํางานของสารเคมีได 
  
        กระทั่งป 2523  การประปานครหลวงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคของคนกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลก็พบวาน้ําจากคลองขังไมเพียงพอ จึงขยายแนวคลองประปาซึ่งแตเดิมใชตนทุนน้ําดิบที่คลองขังเปนหลัก 
มาเปนการสรางทางน้ําเชื่อมไปจนถึงสําแลโดยตรงเปนระยะทาง 32 กิโลเมตร 
        
       หากใครนึกไมออกวาคลองประปาเปนอยางไรสามารถนั่งรถที่ถนนประชาชื่นจากชวงเตาปูนไปจนถึงถนนงาม
วงศวาน คลองที่ไหลขนานขางๆ นั่นละคือสายเลือดหลักที่หลอเล้ียงชีวิตนับสิบลานในกรุง ไมใชแคคลองธรรมดาชื่อ 
" ประปา " แตเปนคลองสงน้ําดิบกอนเขาโรงงานประปาและจายสูหัวกอกนับลานในบานคนกรุงเทพฯ จริงๆ นั่นเอง 
        
       คลองประปามีความพิเศษคือเปนคลองที่หามเดินเรือ และชวงตนคลองรวมถึงบริเวณโดยรอบ (จังหวัด
ปทุมธานี) จะเปนพื้นที่อนุรักษหามจับสัตวน้ํา ทิ้งน้ําเสีย หามตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรม (รอบจุดสูบน้ําสําแล
และจุดอื่นๆ รวม 200 ตร.กม.) หามปลอยส่ิงปฏิกูล มีการสรางแนวคอนกรีตตลอดแนวคลอง (เพื่อปองกันน้ําเสีย 
ขณะนี้แลวเสร็จตั้งแตสามเสนจนถึงงามวงศวาน) 
 
 

 
 

บอกรอง 



       นอกจากนี้หากคลองประปาตัดผานคลองอื่นจะมีการขุดอุโมงคน้ําลอดคลองนั้นไปเพื่อรักษาคุณภาพและไมให
ชาวบานตองเสียพื้นที่ทํามาหากินเพราะที่ใดเปนคลองประปาจะหามมีกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น (จุดลอดคือ ชวงผาน
คลองบางหลวงเชียงราก คลองรังสิต คลองบางเขน และคลองเปรมประชากรที่บางซื่อ ใครนั่งรถบนทางดวนไปรังสิต
จะเห็นจุดแรกคอนขางชัดเจน) 
                                                
       " โรงงานผลิตน้ําที่ใหญที่สุดในโลก (ปจจุบัน) ที่บางเขนกอสรางเมื่อป 2516 แลวเสร็จสามารถจายน้ําได
เมื่อปลายป พ.ศ. 2522  ปจจุบันกิจการเติบโตจนสามารถบริการคนกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการไดอยาง
ทั่วถึง…นอกจากนั้นยังมีอีก 3 ที่ คือสามเสน ธนบุรี มหาสวัสดิ์ " 
        
       นี่คือขอมูลซึ่งบอกวาพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ปจจุบันซึ่งมีประชากรเกิน 10 ลานคนขึ้นไปได
อาศัยโรงงานผลิตน้ําประปา 4 แหง เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงไดอยางพอเพียง 
 
 

 
 

คลองประปายามอาทิตยลับขอบฟา ซึ่งอาจจะถือวา 
ปจจุบันเปนคลองสายเดียวในกรุงเทพฯ ที่สะอาดที่สุด (ภาพโดย Lentini) 

 

 
       หากสังเกตจะพบวาจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2457 วันแรกที่การประปาสงน้ําเขาทอถึงผูใช ความตองการก็
เพิ่มขึ้นมาตลอดตามจํานวนประชากร โรงงานผลิตน้ําประปาที่บางเขนก็เปนผลพลอยไดที่มีมาตั้งแต พ.ศ. 2516 
        
       " ที่นี่เราหยุดเดินเครื่องไมไดเลยครับเพราะจายน้ํา 70 % ของพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ "  
ชัยศักดิ์ ศรีสุวรรณกาฬ ผอ.ศูนยวิชาการและขอมูลผลิตน้ํา การประปานครหลวง บอกถึงความสําคัญของโรงงาน
บางเขนที่ปจจุบันมีกําลังการผลิตน้ําประปาสูงที่สุดในโลก ขณะนําทางผมไปบนถนนซึ่งทอดผานไซโลเก็บสารเคมี 
บอกรองและถังตกตะกอนน้ําประปาที่ตั้งเรียงรายสุดลูกหูลูกตาบนเนื้อท่ี 710 ไร 
        
       ที่โรงงานบางเขน หากเรียงขั้นตอนผลิตน้ําประปาจะมีทั้งหมดประมาณ 7 ขั้น เร่ิมจากปรับปรุงน้ําดิบที่มาจาก
คลองประปา โดยขั้นนี้จะกรองเอาเศษวัสดุที่ลอยตามน้ําออก จากนั้นเครื่องสูบจะสงน้ําสูทอที่นําไปสูถังตกตะกอน 
โดยจะมีการเติมสารเคมีคลายวิธีที่ชาวบานทําน้ําใหใสคือเติมปูนขาว (Pre-Lime) ปรับสภาพความเปนกรดเปน
ดางในน้ําดิบ เติมคลอรีนบําบัดกลิ่น สี และกําจัดตะไคร (Pre-Chlorine) ดวยการกวนเร็วในทอ แลวเขาสูขั้นตอน
สําคัญที่สุดในถังตกตะกอนทั้ง 16 ถัง (ความจุรวม 3.2 ลานลบ.ม.) ที่ตั้งตระหงานเรียงรายในบริเวณเดียวกัน 



 
    

ไซโลเก็บสารเคมี 
   
      " ถังตกตะกอนเปนจุดสําคัญในการผลิต สารสมก็สําคัญเพราะทําใหเกิดการตกตะกอนกอนจะสงน้ําไปที่บอ
กรอง ถาน้ําจากเจาพระยาขุนมากผานตรงนี้ตองใสกอนไปบอกรอง ซึ่งจะกรองน้ําจากบนลงลางผานชั้นถานแอนท
ราไซต (ถานหินคุณภาพดีอายุ 200-300 ลานป นําเขาจากเวียดนาม) และทราย น้ําจะเดินทางตอมายังจุดเติม
คลอรีนและปูนขาวอีกครั้งเพื่อฆาเชื้อโรคและปรับสภาวะความเปนกรดดางปองกันการกัดกรอนเสนทอ แลวสงเขา
โรงสูบจายน้ําเพื่อจายเขาอุโมงคสงน้ําไปสูสถานีเพิ่มแรงดันตามจุดตางๆ กอนสงตอสูทอประธานแจกจายตาม
บานเรือน.." คุณอมร สุมขํา วิศวกร 6 ผูรูจักทุกซอกทุกมุมของโรงผลิตน้ําบางเขนมากกวา 10 ป ยอขั้นตอนทั้งหมด
ใหฟง ขณะมองลงไปที่ถังขนาดยักษซึ่งภายในน้ําดิบกําลังแยกตัวกับตะกอนอยางเห็นไดชัด 
        
       เขายังเลาวาคนผลิตน้ําประปาชอบน้ําดิบขุนๆ มากกวาใสแจว 
        
       " น้ําเหนือตอนนี้ไมนากลัวสําหรับการผลิตครับ ขุนๆ มาเลยเราชอบ เพราะการตกตะกอนจะงายมาก ถาน้ํา
ใสตะกอนมักจะจับตัวยาก คนทําประปาจริงๆ ชอบนํ้าขุนครับเพราะตะกอนใหญจับตัวงายกวาตะกอนเล็ก " 
        
       ดังนั้นชวงฤดูแลงจึงเปนชวงที่คนผลิตน้ําประปาหนักใจมากที่สุด นอกจากเรื่องที่เจอประจําคือน้ํากรอยที่หนุน
จากปากอาวแลวก็คือสาหรายเล็กๆ ซึ่งแฝงมากับน้ําใส ทําใหพวกเขาตองเพิ่มโพลิเมอรในถังตกตะกอนนอกจาก
สารสมที่ใชปกติ เพื่อใหตกตะกอนไดดีขึ้นในกระบวนการกวนชา ซึ่งเขาย้ําวาจะใชโพลิเมอรเทาที่จําเปนเทานั้น 
 
 

 
   

จากซาย ชัยศักดิ์ ศรีสุวรรณกาฬ ผอ.ศูนยวิชาการและขอมูลผลิตน้ํา 
อมร สุมขํา วิศวกร และเจาหนาที่ควบคุมในหองคอนโทรล 

   
       และขณะทําการผลิตนั้นจะมีนักวิทยาศาสตรวิเคราะหน้ําจุดตางๆ ตลอด 24 ชม. โดยแบงงานเปนกะ กะละ 8 
ชม. ซึ่งขอมูลตรงนี้จะถูกนําไปคํานวณปริมาณสารเคมีที่ตองใชในการผลิตจริง 
        



       ใน LAB ของนักวิทยาศาสตรที่ผมไดเขาไปน้ันจะมีทอน้ําจากจุดตางๆ เต็มไปหมด มีการควบคุมคุณภาพน้ํา
อยางเครงครัดดวยระบบ Bio Alarm (ปองกันปญหาเชนหากมีใครอุตริใสสารพิษลงแหลงน้ําที่นี่จะรูทันที) 
        
       " เราดูความขุนของน้ําดิบกอน วาสารสมตองใชมากไหมแลวทดลองเติมในเหยือกวัดคุณภาพ(Jar Test) 
พอไดคาก็จะสงไปท่ีสายการผลิตวาจะใชสารอะไรเทาไร เรายังเก็บตัวอยางน้ําทุกขั้นการผลิตมาตรวจ ทอที่เห็นเต็ม
ไปหมดคือไมตองวิ่งไปเก็บคะ "  โสภิณ แพทอง นักวิทยาศาสตรหญิงคนเดียวของ LAB บางเขน อธิบายกอนชี้ที่
เครื่องวัดความขุนซึ่งแสดงคา " เจาพระยา 86.42 NTU ประปา 1.3 " ซึ่งเปนความขุนเทียบระหวางน้ําประปากบัน้าํ
ดิบขณะนั้น ซึ่งโรงงานมีหนาที่ตองปรับคาใหเขาสูมาตรฐานที่ตั้งไว (รวมถึงคาทางเคมีอื่นๆ ดวย) 
 
 

 
 

บรรยากาศในหองควบคุมทันสมัย 
   
       " เราวิเคราะหน้ําดิบกอนการผลิตเพื่อเปนขอมูลในการเติมสารเคมี จะนําตัวอยางน้ําเติมสารเคมีให
ตกตะกอน 6 ตัวอยาง อันไหนตกตะกอนดีสุดเอาคาอันนั้นไปสงที่กระบวนการผลิต " 

    เธอไมพูดเปลาแตสาธิตจากของจริง " ที่ทําตอนนี้คือปรับสภาพ ขณะนี้ (สายวันศุกร) คา pH ต่ํา คือนํ้าเปนกรด
เลยเอาปูนขาวใสและเติมสารสม อยางเมื่อเชาไดคา 40 มิลลิกรัมตอลิตรที่ตองใชผสมนํ้าดิบจากเจาพระยา จะมีการ
วิเคราะหน้ําในจุดตางๆ ทุก 4 ชม. เพื่อคุมคุณภาพ เชนไมใหขุนเกิน 2 NTU วัดคลอรีน (ปจจุบันโรงงานใชคลอรีน
วันละหมื่นกิโลกรัม) ตกคางทุก 2 ชม. ใหมีคาไมขึ้นลงหาง 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร มาก มั่นใจวาประชาชนดื่มน้ํา
ปลอดภัยคะ" 

    กอนทิ้งทายวาวาเร่ืองคลอรีนที่หลายคนกังวลจะไมมีการใสเกินจําเปนเด็ดขาดเพราะราคาตันละหนึ่งหมื่น 

    คุณอมรและผูอํานวยการศูนยวิชาการฯ เลาวากระบวนการผลิตทั้งหมดถูกดูแลใกลชิดผานศูนยควบคุมที่มีการ
รักษาความปลอดภัยรอบคอบ 

 

 
   

น้ําดิบกําลังแยกตัวกับตะกอนในถังตกตะกอน ซึ่งเปนผลมาจากสารสมและโพลิเมอร 
  



        " หองควบคุมเปนการเอาระบบทุกอยางลากสัญญาณมาที่นี่ เปนออโต 100% เฉพาะโรงงานนี้มีการ
กําหนดสภาพตางๆ ของน้ําที่เหมาะสมในโปรแกรม มีทีมในหองนี้กะหนึ่ง 4-5 คน ตอหนึ่งผลัด (8 ชม.) ทํางานตลอด 
24 ชม .  ไมมีหยุด  เพื่อดูความปลอดภัยกรณีเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณตางๆ  ภาพที่ เห็นนี่ เปน  Real-Time 
(ถายทอดสด) ทั้งหมดครับ " กอนจะกลาวตอถึงเสนสีแดงบนหนาจอซึ่งเปนสถานะพลังงานไฟฟา 
        
       " เร่ืองพลังงาน ถาไฟฟาดับจนถึงเราแสดงวาตนทางดับมามาก ที่นี่ใชไฟ 65,000 โวลท สายเมนเลี้ยง 2 
เสน ปจจุบันคาไฟฟาเดือนละ 30 กวาลานบาท ถาดับสองสายเทากับไฟดับทั้งประเทศเลยครับ ยังไมเคยเกิดกรณี
เชนนั้นขึ้น เคยแคเสนเดียวก็เร่ืองใหญแลวครับ แตระบบเรามีหมอแปลงไฟฟาสํารอง 4 ใบ ใชแคสองอีกสองสํารอง 
สวนถาอยากดูวาไหลไมไหลจุดไหนของเมืองสามารถดูไดที่โรงงานผลิตน้ําประปาสามเสน ที่นั่นมีระบบสกาดาซึ่งมี
สัญญาณผานดาวเทียมจากเซ็นเซอรตามทอเมนที่วัดแรงดันน้ําแตละจุดวาไหลหรือไม " 

  

 
 

เครื่องผสมสารเคมีตางๆ ซึ่งจะแยกมาอยูอีกมุมหนึ่งของโรงงาน 
                                     
       " น้ําคือชีวิต " 
       …ประโยคสั้นๆ ที่คงอธิบายความสําคัญของน้ําไดดีที่สุดบนดาวเคราะหสีฟาดวงนี้ 
        เพราะนักวิทยาศาสตรตางรูวาน้ําเปนตนกําเนิดของชีวิตบนโลก 
        เพราะคนทั่วไปตางรูวา คนอดอาหารได 7 วัน แตขาดน้ําตายแนนอนหากเกิน 2 วัน…        

       "น้ํา" สําหรับนักประวัติศาสตรยังเปนแมผูใหกําเนิดอารยธรรม เราเรียกลําน้ําวา "แม" ไมวาจะลําน้ําโบราณ
อยาง "ไทกริส-ยูเฟรติส" ในอิรัก ตนกําเนิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย น้ํา "เหลือง" (ฮวงโห) อูอารยธรรมจีน จนถึง 
แมน้ํา "เจาพระยา" ที่บรรพบุรุษของเราอาศัยดื่มกินและสรางอาณาจักรอันรุงเรืองมาหลายชั่วอายุคน        

       ปญหา "น้ํา" ไมพอกินพอใชที่เกิดในปจจุบันจึงสําคัญเกินกวาจะมองขาม เพราะมนุษยทุกคนสัมผัสและ
เกี่ยวของกับน้ําอยูทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแตเกิดจนสิ้นชีวิต ปจจุบันในเมืองใหญ "น้ํา" ยังทวีความสําคัญเพราะรัฐตอง
วางแผนในการใชเล้ียงประชากรนับลานทามกลางภาวะโลกรอนและความแหงแลงที่แผไปทุกหยอมหญา 
 

 
   

คลอรีน สารสําคัญในการฆาเชื้อโรคในน้ําประปา 



         การประปานครหลวงเองก็วางแผนเพื่อรองรับความตองการน้ําประปาไปอีก 20 ปขางหนาสําหรับคนกรุง
เชนกันซึ่งเปนที่มาของโรงงานมหาสวัสดิ์ ซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 2545 รองรับความตองการประปาฝงธนบุรีไดมากขึ้น 
โดยดึงน้ําจากเขื่อนวชิราลงกรณที่ไหลมาตามลําน้ําแมกลองผานคลองประปา 2 ยาว 135 กม. (กําลังการผลิต
น้ําประปาของโรงงาน 4 แหงเมื่อป 2547 อยูที่ 1,538.3 ลานลบ.ม. ตอผูใชน้ําที่ขึ้นทะเบียนทั้งครัวเรือนและสถาน
ประกอบการประมาณ 1.6 ลานราย) 

     หากปไหนแลงแลวน้ําดิบจากจุดใดมีภาวะวิกฤตก็จะมีการผันน้ําอีกจุดมาชวย        

       " หากการประปาที่นี่วิกฤต แสดงวาแมน้ําสายหลักของประเทศมีปญหาแลวครับ เพราะเหนือขึ้นไปชาวนา
ตองใช เจาพระยาเจงเราเจงดวย แมน้ํานี้พูดงายๆ คือเสนเลือดของเรา..ตอนนี้นากังวลคือน้ําเสียเพิ่มมากขึ้นซึ่งฤดู
แลงอาจดันถึงสําแล วันนี้จะยายโรงสูบน้ําหนีก็ไมงายแลวครับมันตองเวนคืนกันวุนวาย " คุณอมรกลาวถึงปญหาที่
อาจเผชิญ หากประชากรยังไมรูจักใชน้ําอยางประหยัดรวมถึงรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

     ปจจุบันมีการเนนขยายกําลังผลิตประปาทางฝงโรงงานบางเขนมากกวา เนื่องจากมีการเก็บคาน้ําดิบจาก
หนวยราชการที่ดูแลคลองประปา 2 (50 สตางค/คิวบิกเมตร) เพื่อรักษาราคาและชวยเหลือผูบริโภค  การประปา
นครหลวงจึงใชวิธีบริหารจัดการเชนนี้แทน 
 
 

 
 

บอกรองซึ่งขางใตจะมีผงถานแอนทราไซตและทรายเปนชั้น กอนน้ําจะไหลผาน หัวนอสเซิล 
จํานวนหมื่นกวาหัว  ซึ่งสัตวเล็กๆ อยางตัวรอยขาจะไมมีทางผานไปไดเด็ดขาด 

        
       พนักงานบางคนบอกผมวาปญหาไมไดมีขณะนี้ หากอยูที่อนาคตเพราะนักการเมืองนายทุนจากบางพรรค
กระหายเหลือเกินที่จะนําประปามาทําแบบ ปตท. หรือ ไฟฟา โดยนําเขาตลาดหลักทรัพยแลวทําตนเปน "สัมภเวสี" 
ขอ "แบง" กําไรขององคกรที่ควรใชชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตผานสิทธิในหุน (หลักฐานดูไดจากกําไร ปตท. 
ยามน้ํามันแพงที่เราและทานรัดเข็มขัดกันไมรูกี่เสน) 
        
       " เร่ืองแปรรูปกิจการสาธารณูปโภคไมเหมาะ ปตท. เปนตัวอยาง หุนอยูกับคนกลุมหนึ่ง วันนี้ไฟฟากําลังจด
ทะเบียนแลวก็มีขาวลอยตัวคาเอฟทีเพื่อกระจายหุนไดดีและนักลงทุนมั่นใจ แตประชาชนละ ไฟฟาขึ้นก็กระทบ
ประปาเพราะตองใชไฟผลิต ประชาชนจะอยูอยางไร…ตอนนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (การประปา) ยังตอสูครับ 
        กระทรวงมักถามมาวาตอนนี้แปรรูปถึงไหน (มีขั้นตอนการแปรรูปตาม พ.ร.บ.) ที่ผานมารัฐทําประชาพิจารณ
กับพนักงานและประชาชน ตั้งไว 3 พันคน แตคนมารวมไมถึง 50 คนที่มาก็ไมไดอยูในเขตประปานครหลวง 
พนักงานทั้งองคกรไมเห็นดวยกับการแปรรูป ถือวายังไมชดัเจน รัฐบาลทําแบบไมฟงเสียงเลยจะเอาใหได เราไมถอย



ครับ ไฟฟาเขาก็ยังสูครับ เมื่อวานมีการประชุมสมาพันธ ตองการใหประชาชนรูขาว เราลําบากมากเพราะตอนนี้ส่ือ
คอนขางเงียบ " 

      เสียงจาก วาที่รอยตรีชัยยุทธ รองประธานฝายปฏิบัติการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง 
เลาถึงการคุกคามในกิจสาธารณูปโภคอันมีหลักการดูแลประชาชนมาแตกอตั้งของนายทุนอยางนากลัว ซึ่งหลักการ
นั้นจะเปลี่ยนทันทีเมื่อไมเปนรัฐวิสาหกิจ (มุงเนนผลกําไรเมื่อเปนบริษัท) 
        
       เจาหนาที่ทานหนึ่งเลาวา " ราคาน้ําประปาตอนนี้เทียบตนทุนพอกัน คนใชน้ําซึ่งเปนที่อยูอาศัยจะถูกกวาตนทุน 
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใชน้ําแพงกวา ประปามีกําไรกับบางอุตสาหกรรม…" 
        
       ซึ่งเดาไดทันทีวาเมื่อใดที่มีการแปรรูป การหากําไรแบบดังกลาวจะเปลี่ยนไปแนนอน 
        
       " ที่ซึ่งการประปาตั้งอยูนี้เวนคืนมาเปนของกระทรวงการคลัง ถาเปนรัฐวิสาหกิจก็ไมตองจายคาเชาอะไร ถา
เปนเอกชนเมื่อไรนี่ตองจายคาเชาที่แนนอน แถมเสียคาเชาคลองประปา ตึกตางๆ อีกเพราะเปนที่ราชพัสดุ "        

       คาใชจายตรงนี้จะถูกรวมไปกับคาน้ําประปาหรือไมหากถูกแปรรูปยังไมมีใครตอบได… 
        
       วันนี้น้ําดิบยังคงเดินทางจากขุนน้ําเจาพระยาในภาคเหนือสูคลองประปาอยางตอเนื่องโดยไมนาเปนหวง แตก็
ไมควรประมาท เพราะหากสภาพน้ําเจาพระยายังเลวรายลงทุกปเชนปจจุบัน ถึงวันหนึ่งเราคงไมรูจะหาน้ําดื่มน้ําใช
จากที่ไหน แตที่นาเจ็บใจยิ่งกวาคือนอกจากคนไทยบางคนทําเจาพระยาเนาแลว ยังคิดจะนําน้ําที่แมเจาพระยาให
มาฟรีๆ แกทุกสรรพชีวิตมาตลอดนับรอยนับพันปมาหาเงินเขาตนเองอีก 
        
       ถึงวันหนึ่ง หากเรายังไมตระหนักถึงความสําคัญของน้ําและสิ่งแวดลอม ไมแนน้ําประปาที่เคยใหความชุมฉํ่า
อาจนําความทุกขมาตามเสนทอ จากมูลคาที่เพิ่มขึ้นเพราะหายากและโดนพอคาขูดรีดโดยที่เราไมอาจปฏิเสธ 
        
       เพราะถึงที่สุดแลว 'น้ํา' ยอมสําคัญกวา 'น้ํามัน' อยางแนนอน... 

               
                                 ******** 

        
       * การประปานครหลวง (กปน.) ยังมีการจัดกิจกรรมสูเยาวชนโดยการนํานักเรียนจากโรงเรียน 14 แหง 
พรอมอาจารย 168 คน เขาโครงการคายเยาวชนรักษน้ํา เพื่อปลูกฝงความสําคัญในการอนุรักษและใชน้ําซึ่งเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและเกิดปญหาในขณะนี้ โดยพิธีเปดจะมีในวันศุกรที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 10.00 น. 
ณ สํานักงานใหญ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โดยคายจะสิ้นสุดวันที่ 3 กันยายน 
        
                                  ******** 

        
       เรื่อง...สุเจน กรรพฤทธิ์ 
       ภาพ...อาทิตย นันทพรพิพัฒน 


